

น.ร.0601.033.0332/2542.29.04 [002-012]

ประมวลภาพ การแข่งขันกีฬามหากรรมทววงฯ ครั้งที่ 18

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

1-7 พฤษภาคม 2542



1พณฯ ประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เป็นประธาน
 ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหากรรมทววงฯ ครั้งที่ 18 "ศิลปากรเกมส์" ระหว่างวันที่ 1-
 7 พฤษภาคม 2542 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
 8 ชนิดกีฬา จำนวน 135 คน และมีสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขัน 25 สถาบัน โดยมี
 ผลการแข่งขันดังนี้

- อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง
- อันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง
- อันดับ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล 3 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
- อันดับ 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง
- อันดับ 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง



คุยหน้า กับ คู่หูหมาก

“ครูครับ...การปกครองในประเทศไทยเป็นอย่างไรครับ”

“หมายถึงการปกครองที่ประชาชนชาวบ้านจะมีเสรีมากขึ้น”

“ถ้าอย่างนั้นพวกผมไม่ต้องการประชาธิปไตยแล้วครับ”

“ทำไมล่ะ”

“ไม่ต้องการเสรี”

© RULib Archives

บรรยากาศงาน "นัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ ครั้งที่ 14" ระหว่าง 28-29 เมษายน 2542 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จากกรณีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับกรมการจัดงาน บริษัทวิทยุจักร จำกัด (มหาชน) และบริษัทเสริมสุข จำกัด จัดงาน "นัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพ ครั้งที่ 14" บริเวณอาคารศิลาบาตร ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากกลุ่มผู้ประกอบการ ที่มาร่วมเปิดรับสมัครงาน และกลุ่มคนหางาน ซึ่งนับเป็นกลุ่มเป้าหมายของงานนี้

'ข่าวรามคำแหง' มีโอกาสร่วมสังเกตการณ์บรรยากาศงานครั้งนี้ ตลอดจนได้สัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน ทั้งผู้ประกอบการและผู้หางาน ซึ่งต่างก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานนี้หลากหลาย แตกต่างกันไป



คุณนิตยา นราแถม เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ บริษัท วี.ที. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

สมัครงาน สนใจงานด้านบัญชี-การเงินมากก็ขอเสนอแนะว่า หากผู้ใดมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ก็ควรกล้าเข้ามาสมัครงาน ส่วนบรรยากาศของงานโดยรวมถือว่า แต่ยังคงติดขัดเรื่องสถานที่ ไม่ค่อยมีสถานที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ ครั้งต่อไปน่าจะจัดสถานที่ให้รองรับคนได้มากกว่านี้"



คุณสุนันท์ ประเสริฐกิจวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทประกันชีวิต ศรีอยุธยา ซีเอ็มจี จำกัด (มหาชน)

มากเป็นพิเศษ คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และตัวแทนฝ่ายขาย ซึ่งได้รับความสนใจมาก ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดี ส่วนบรรยากาศโดยรวมถือว่าคนให้ความสนใจเข้ามาทำงานมาก บริษัทที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาทำงานนอกเวลาในส่วนงานฝ่ายวิจัยและครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน อยากแนะนำว่า นักศึกษาควรจะมาสมัครงาน อย่าปิดกั้นตัวเอง และตอนนี้ นอกจากบริษัทจะจัดการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว บริษัทฯยังมีเงินเดือนประจำแก่ตัวแทนฝ่ายขายด้วย"



คุณคัตนางค์ รูปูษา ผู้บริหารฝ่ายขาย ธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัทนิวตัน นครินทร์ จำกัด ไม่อยากเป็นลูกจ้าง และขอเสนอแนะแก่ผู้ที่กำลังหางานขณะนี้ว่า ในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ น่าจะให้ความสนใจแก่อาชีพอิสระ ส่วนบรรยากาศของงานโดยรวม อยากขอเสนอแนะว่า น่าจะจัดแผนผัง แสดงกลุ่มอาชีพให้ชัดเจน"



คุณจตุรพร ดวงศิลป์ ประสาทสัมพันธ์ โรงเรียนธุรกิจ การพาณิชย์ และการค้าระหว่างประเทศ

ได้ฝึกฝนอาชีพจริง ๆ และฝึกงานจริง ๆ เป็นเวลา 2 เดือน และหลังจากอบรมเสร็จ ทางโรงเรียนฯ จะติดต่อหาที่ฝึกงาน และที่ทำงานให้ และขณะนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้ให้ทุนกู้ยืมแก่ผู้สนใจ ในรูปแบบเรียนก่อน ผ่อนทีหลัง ปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มนักศึกษาซึ่งถือว่าเป็นการช่วยบรรเทาภาวะการว่างงาน ส่วนบรรยากาศของงานครั้งนี้ ถือว่าคนร่วมงานเยอะมากแต่การประชาสัมพันธ์งานยังถือว่าน้อยอยู่"



นายชำนาญ มงคล ผู้ร่วมสมัครงาน

การจัดงานโดยทั่วไปถือว่าดี ผมเสนอแนะว่า น่าจะขยายเวลาการจัดงานให้เพิ่มมากกว่าเดิม"



น.ส.มาลี ปรามรุ่งรุ้ง ผู้ร่วมสมัครงาน

"บริษัทฯ นับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งถือเป็นอาชีพอิสระโดยเปิดรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมดูค่าให้เป็นผู้ประกอบการได้เลย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานมาก ทั้งคนว่างงาน และคนจบใหม่ที่

พัฒนาบุคลากรด้านขนส่งต่างประเทศ ธุรกิจส่งออก เนื่องจากธุรกิจการขนส่ง และการส่งออก ยังขยายตัวอยู่ และได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อให้แข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยทางสถาบันได้ฝึกฝนอาชีพจริง ๆ และฝึกงานจริง ๆ เป็นเวลา 2 เดือน และหลังจากอบรมเสร็จ ทางโรงเรียนฯ จะติดต่อหาที่ฝึกงาน และที่ทำงานให้ และขณะนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้ให้ทุนกู้ยืมแก่ผู้สนใจ ในรูปแบบเรียนก่อน ผ่อนทีหลัง ปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มนักศึกษาซึ่งถือว่าเป็นการช่วยบรรเทาภาวะการว่างงาน ส่วนบรรยากาศของงานครั้งนี้ ถือว่าคนร่วมงานเยอะมากแต่การประชาสัมพันธ์งานยังถือว่าน้อยอยู่"

"ทราบข่าวการจัดงานครั้งนี้จากประกาศด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ ตอนนี้ผมกำลังเรียนต่อที่รามคำแหง และกำลังหางานทำด้วย สนใจทำงานหารายได้พิเศษ ก็สมัครงานไว้หลายแห่ง และในงานนี้มีตำแหน่งงานที่สนใจมาก ส่วนบรรยากาศการจัดงานโดยทั่วไปถือว่าดี ผมเสนอแนะว่า น่าจะขยายเวลาการจัดงานให้เพิ่มมากกว่าเดิม"

"มาร่วมงานนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว ทราบข่าวงานครั้งนี้จากเพื่อน สนใจสมัครงานด้านบัญชี และในงานนี้ มีผู้ประกอบการที่เปิดรับสมัครงานด้านนี้มาก"



บ.ก.ช. ได้รับเชิญจากท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรา-ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ ศรีวิฑูรย์กรักษ์ ให้ไปร่วมงานครบรอบ ๒ ปีของคณะ และพิธีเปิดป้ายอาคารของคณะ

ท่านคณบดีบอกว่าที่เลือกวันนี้เป็นวันสถาปนา คณะของวิศวกรรมศาสตร์ ก็เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญเมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐

ท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข นัดแถลงข่าวสื่อมวลชนเรื่องการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องจากถูกผู้คนบางคนในทบวงมหาวิทยาลัยทุบตีอยู่ตลอดเวลาว่า

รามคำแหงเปิดวิเศษไม่ได้ ถ้าเปิดก็ผิดกฎหมาย วันนั้น ๔ คณะ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยขณะนั้น-คุณมนตรี คำนไพบูลย์ มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยรามคำแหงและมาดูความพร้อมของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่ามีเพียงใดในการเปิดคณะวิศวกรรมศาสตร์

บ.ก.ช.ยังจำบรรยากาศห้องแถลงข่าวเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี

ท่ามกลางผู้สื่อข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ที่มาทำข่าวอย่างเนืองแน่น

ท่านอธิการบดีเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังถึงความเป็นมา เป็นไปของการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรา ซึ่งดำเนินตามขั้นตอนมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ อันเป็นปีแรกที่ท่านมาดำรงตำแหน่งอธิการบดี

จนบัดนี้คือปี ๒๕๔๐ เราพร้อมที่จะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกได้แล้ว

ผู้สื่อข่าวทั้งหลายได้ซักถามท่านอธิการบดีจนกระทั่งเกิดความมั่นใจ และหมดข้อสงสัยโดยสิ้นเชิง เมื่อ ๔ คณะ มนตรี คำนไพบูลย์ แถลงข่าว

รามคำแหงพร้อมแล้วที่จะเปิดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ท่านและทบวงฯ พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

บ.ก.ช.จึงเห็นด้วยกับท่านคณบดีสุวัฒน์ที่ถือเอาวันนี้เป็นจุดกำเนิดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพของท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข ท่านอธิการบดีรัฐมนตรีว่าการทบวงฯ มนตรี คำนไพบูลย์ และท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ ศรีวิฑูรย์กรักษ์ ที่มาขึ้นเปิดป้าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่จึงเป็นภาพที่น่าปีติยินดี

ผู้คนดังกล่าวนี้ ได้สร้างคุณูปการทางการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ

สมควรบันทึกไว้เป็นตำนาน

ประทีป วาทิกทินกร





อย่าหลงเชื่อสรรพคุณอาหารที่โฆษณาในทางยา

อย. เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อโฆษณาสรรพคุณผลิตภัณฑ์พืชผักผสมชนิดหนึ่ง ที่อ้างสรรพคุณเป็นยาไอ้จ๋อว่าสามารถรักษาโรคร้ายต่าง ๆ ได้เป็นอันขาด เพราะแท้ที่จริงเป็นเพียงอาหารชนิดหนึ่งเท่านั้น เพราะผลิตภัณฑ์อาหารไม่ใช่ยารักษาโรค และขอให้ผู้บริโภคอ่านสรรพคุณบนฉลากให้ละเอียดทุกครั้งก่อนซื้อมารับประทาน เพื่อความปลอดภัยต่อร่างกาย

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกพืชผักผสมชนิดผงหลายชนิดออกสู่ท้องตลาด และมีรูปแบบจำหน่ายโดยวิธีการขายตรง ซึ่งแพร่หลายมากในต่างจังหวัด ซึ่งได้มีผู้บริโภคร้องเรียนมาซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่า พบข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอ้างสรรพคุณเกินความเป็นจริง โดยอ้างสรรพคุณในทางยารับประทานแล้วสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน เอดส์ และความผิดปกติอื่น ๆ ของร่างกาย นั้นขอ.ได้ชี้แจงให้ผู้บริโภคทราบว่า ผลิตภัณฑ์พืชผักผสมชนิดผงต่าง ๆ ที่วางขายอยู่ในขณะนี้มีสรรพคุณเป็นเพียงอาหารทั่วไปเท่านั้น มิได้มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคแต่อย่างใด โฆษณาดังกล่าวถือเป็นการไอ้จ๋อเกินจริง

ดังนั้น ขอ.ขอให้ผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อโฆษณาเกินความจริงของผลิตภัณฑ์พืชผักผสมชนิดผงต่าง ๆ ที่อ้างสรรพคุณในทางยารักษาโรคต่าง ๆ ได้ เพราะหากสามารถรักษาโรคได้จริง ๆ จะต้องผ่านการพิจารณาตามกระบวนการในการขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์ยา โดยเฉพาะที่สำคัญก่อนซื้อผลิตภัณฑ์อาหารใด ๆ ก็ตาม ขอให้ผู้บริโภคอ่านข้อมูลของอาหารนั้นบนฉลากให้ละเอียดทุกครั้ง ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร เหมาะสมที่จะรับประทานและคุ้มค่าต่อเงินที่เสียไปหรือไม่ หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่ามีการโฆษณาไปในทางยารักษาโรคได้ โปรดแจ้งร้องเรียนได้ที่ โทร. 5907354 หรือผ่านสายด่วนผู้บริโภค 1556 กดต่อ 1005 สำหรับในส่วนภูมิภาคแจ้งได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา



รายการโทรทัศน์ทางศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

- วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2542
- 09.05-09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.
- 09.30-10.00 น. รายการรวมกันแสดงสดทาง ดนตรี 10 กิจกรรมเพื่อความบันเทิง นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เทคนิคการโกลาตสกินคิวเทนคร.บ.บุญดี จอณาพันธ์ การแสดงดนตรีของ สามัคคี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.
- 10.05-10.30 น. รายการได้ฟ้ารวม สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.



ทัศนศึกษา สถาบันวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหงเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการทัศนศึกษาเที่ยวชมและศึกษานิรมลสถาน ณ วัดอรุณราชวราราม, พิพิธภัณฑ์เรือพระที่นั่ง และวัดเบญจมบพิตร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2542 โดยมี อาจารย์ เจ้าหน่อกี้ และนักศึกษาคณะวารสารนิเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก



ลงทะเบียน นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา คณะนิเทศศาสตร์ ปีที่ 2542 วันที่ 24-26 เมษายน 2542



☆สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการต่าง ๆ โดย ก.พ.เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ซึ่งจะรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 15 วิชา ดังนี้ ปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน สถิติ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ เศรษฐศาสตร์ บัญชี กฎหมาย บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.) หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อ.ส.บ.) เฉพาะสาขาวิชาที่ ก.พ.รับรองว่าเป็นทางวิศวกรรมศาสตร์ (สำหรับผู้ที่มิวุฒิดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ค. ของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. แล้ว ผลการสอบภาค ก. นั้นยังคงใช้ได้ต่อไป ไม่ต้องสมัครสอบในครั้งนี้อีก)

ผู้สนใจสมัครสอบสามารถซื้อคู่มือแนะนำการสอบได้ด้วยตนเอง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้-30 มิถุนายน 2542 ที่ร้านหนังสือสวัสดิการสำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ ในราคาชุดละ 50 บาท หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้-4 มิถุนายน 2542 โดยเขียนชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของผู้สั่งซื้อในลักษณะเจ้าหน้าที่ของถึงตัวเองอย่างชัดเจนลงในกระดาษขนาด 5 x 10 ซม. จำนวน 1 แผ่น แล้วชื่อนาฬิกา ราคา 50 บาท เป็นค่าคู่มือฯ (ไม่รับเงินสด, ตัวแลกเงิน และเช็คธนาคาร) ส่งปลายทาง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ คูสิต 10300 ชื่อผู้รับเงิน กองทุนพัฒนาการสอบ แล้วส่งกระดาษที่มีชื่อ-ที่อยู่ สั่งซื้อพร้อมไปรษณีย์ชานาติดส่งไปยัง ฝ่ายดำเนินการสอบศูนย์การสรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตคูสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซองว่า "ส่งซื้อคู่มือฯ" ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2542 และจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นสำคัญ

☆สมาคมรวมปัญญาคนพิการ รับสมัครพนักงานรายวัน ทำงานพิเศษ เลือกเวลาทำงานได้ ผู้สมัครเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาจิตวิทยาคลินิกชุมชน

ผู้สนใจติดต่อ คุณพิมพ์พร ชูรอด โทร. 933-0317 หรือสมัครได้ที่ 2345/9-11 ซอยลาดพร้าว 67/1 ถนนลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

☆มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครรับโอนเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโทหรือเอกทางภาษาอังกฤษ ทางคณิตศาสตร์ และวุฒิปริญญาเอกทางวิศวกรรมศาสตร์

ผู้สนใจสมัครได้ที่ หน่วยประสานงานวิทยาเขตศรีราชา ชั้น 3 อาคารศูนย์กิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โทร. 9428117-8, 9428514 หรือสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ชั้น 3 อาคารสำนักบริหารวิทยาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดชลบุรี โทร. (038) 551189 ภายในวันที่ 31 มิถุนายน 2542

English Tips*

ผศ.สองศรี โดประเสริฐ

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

เจ็บแล้วจะ กรีธาต่อไปนี้เจ็บจริง ๆ นะจะบอกให้ ถ้าใครอยากทราบว่าจะเจ็บอย่างไร ลองดูก็ได้ค่ะ เจ็บเหมือน ๆ กัน แต่เจ็บอย่างไร เจ็บตรงไหน กรีธาต่อไปนี้บอกได้ค่ะ ลองมาทำความรู้จักกับกริยาคำว่ากันและกัน

To beat	To hit	To strike
To kick	To punch	To slap

ทั้งหมดนี้เป็นคำกริยา ดังนั้นเราต้องรู้จัก tense ของกริยาเหล่านี้ด้วยค่ะ

Present	Past	Past Participle
beat	beat	beaten
hit	hit	hit
strike	struck	struck
kick	kicked	kicked
punch	punched	punched
slap	slapped	slapped

ดูประโยคการใช้กริยาเหล่านี้จะเห็นว่าใช้ต่างกันอย่างไร แม้ว่าจะมีความหมายว่าทำให้เจ็บตัวด้วยกันทั้งนั้น

1. **Jamy beats** his horse. (with a stick) เจมีตีม้าของเขา (ด้วยไม้ค้ำ)
2. His father **beat** him. (with a strap (or) piece of leather) พ่อตีเขา (ด้วยแส้หนังค้ำ)

ให้สังเกตนะคำว่าถ้าใช้ beat จะมีความหมายว่าตีด้วยไม้หรือแส้หนังหรือเชือก แต่ดูประโยคต่อไปนี้จะ

1. Tim **hit** Henry (with his hand) ทิม (ใช้มือ) ตีเฮนรี่
2. Tom **struck** Charles on the knee. (with his hand) ทอมตบเข่าชาร์ลส์ (ด้วยมือของเขา)

3. He **struck** the table with a heavy blow. เขาตบโต๊ะอย่างแรง (ใช้มือตบโต๊ะนะ)

4. Albert **kicked** Joe. (on the leg, with his foot) อัลเบิร์ตเตะโจ (ใช้เท้า)
5. Harry **punched** Sam. (with his fist, as in boxing) แฮร์รี่ต่อยแซม (ด้วยกำปั้นนะ เช่นในการต่อยมือ)

6. Sue **Slapped** him. (on the face, with the palm of the hand) สำหรับกริยา beat และ kick ยังใช้ในการกีฬาที่ได้นะคะ เช่น

Elizabeth **hit** the ball. (at tennis) อลิซาเบธตีลูก (ในกีฬาเทนนิส)
William **kicked** the ball. (at football) วิลเลียมเตะลูกบอล (ในกีฬาฟุตบอล) แต่ถ้าในประโยคว่า

Sam **beat** Joe at tennis. แซมตีเทนนิสชนะโจ
Sam **beat** Joe at boxing. แซมชกมวยชนะโจ
หมายความว่า Sam won and Joe lost. แซมชนะและโจแพ้

อย่าลืมนะคำว่า **To beat** ต้องตีด้วยไม้ แส้ หรือเชือก **to hit** ต้องใช้มือตี คือตีด้วยมือ **to strike** ใช้ตบด้วยมือ แต่ไม่ใช่ที่ใบหน้า แต่เป็นตบเข่า ไหล่ หลัง หรือ โตะ เป็นต้น **to kick** เตะ เช่น เตะคน เตะบอล เตะสุนัข และเตะอะไรต่อมิอะไร **to punch** ต่อยด้วยกำปั้น และ **to slap** ตบด้วยฝ่ามือ เช่น ตบหน้า

ฉบับนี้ ให้เจ็บกันแค่นี้ก็กลัวพอมแล้วนะ

วิสาขบูชา

วิโรจน์ นาคชาติ

ภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์

“เราเป็นยอดของโลก เราเป็นใหญ่แห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก”

เป็นวาจาที่พระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา ผู้ครองนครกบิลพัสดุ์ได้ทรงเปล่งขึ้น ในวันที่พระองค์ประสูติ ณ สวนลุมพินี ระหว่างนครกบิลพัสดุ์และนครเทวทหะ ๒ ในวันศุกร์ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี อีก ๕ วันต่อมาพระราชโอรสได้รับการแต่งตั้งพระนามว่า “พระสิทธัตถะ” และได้รับคำทำนายจากอสิตคานสว่า “ถ้าอยู่ครองราชสมบัติจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ถ้าออกบรรพชาจักได้เป็นพระศาสดาเอกของโลก”

ต่อมาอีก ๓๕ ปี ในคืนวันขึ้น ๑๕ เดือน ๖ พระสิทธัตถะทรงกระทำความเพียรทางจิตจนเกิดวิชา ๓ คือ

๑. บุปเพนิวาสานุสสติญาณ คือ ความรู้ที่ระลึกชาติในอดีตได้
๒. จุจูปปาดญาณหรือทิพยจักขุ คือ ความรู้กำเนิดของสัตว์ทุกจำพวกว่าเป็นไปเพราะอำนาจกรรมของคน
๓. อาสวกขยญาณ คือ ความรู้ที่เป็นเหตุให้พ้นจากความหลงผิด พ้นจากกิเลสทั้งมวล

นับเป็นการค้นพบสังขรรณตรีสุ์เป็นพระพุทธเจ้า และต่อมาพระองค์ทรงประกาศสังขรรณที่ทรงค้นพบเป็นเวลา ๔๕ ปีจนกระทั่งคืนวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระอานนท์ว่า

“สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเราจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด”

จากนั้นพระพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานได้ดับสภาวะ เมืองกุสินารา รวมพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ชาวพุทธเชื่อกันว่า วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันที่เกิดอสังขรรย์ เพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ชาวพุทธทั่วโลกจึงกำหนดเอาวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และจัดพิธีบูชาเป็นพิเศษเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า เรียกกันโดยทั่วไปว่า “วิสาขบูชา”

ในประเทศไทยค้นพบหลักฐานว่ามีพิธีการเนื่องในวันวิสาขบูชานี้มาก่อนสมัยสุโขทัย ซึ่งท้าวศรีจุฬาลักษณ์ได้บันทึกไว้ว่า

“ครั้นถึงวันวิสาขบูชา สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินและราชบริพารฝ่ายหน้า ฝ่ายในทั้งอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกนิคมคามชนบท ก็ประดับพระนครและพระราชวัง... ถ้วนแต่แขวนโคมประทีปขาลาสาว่างไสว ห้อยหย้อยพวงบุปผาชาติ ประพรมเครื่องสุคนธรส อุตัญชาพระรัตนตรัย สิ้นสามทิวาราตรี มาहनชวนกันรักษาอุโบสถศีล สดับฟังพระสัทธรรมเทศนา บูชาธรรม บ้างก็ถวายสลากภัตดาหาร สังฆทานข้าวบิณฑก บ้างก็ยกขึ้นซึ่งธงผ้าบูชาพระสถูปเจดีย์ บ้างก็บริจาคทรัพย์ จำแนกแจกจ่ายแก่ยาก คนกำพร้า อนาคตา ขรา พิการ บ้างก็ซื้อถาดยชีวิตสัตว์ จาคูบท ทวีปทชาติ มัจฉาต่าง ๆ ปลดปล่อยให้ได้รับความสุขสบาย”

พิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ได้ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับวันวิสาขบูชาในปีนี้คือวันเสาร์ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘๔ ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ชาวพุทธจึงควรปฏิบัติตนบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกาย วาจา ใจ เริ่มจาก

เวลาเช้า เตรียมอาหาร เครื่องสักการบูชาต่าง ๆ และตั้งคาถาพระสงฆ์ เวลาสาย สมาทานศีล ๕ คือ ความตั้งใจงดเว้นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ ๕ ประการ ได้แก่

๑. งดเว้นจากการฆ่าสัตว์
๒. งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้
๓. งดเว้นจากการประพฤติดนินทา
๔. งดเว้นจากการพูดเท็จ
๕. งดเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมา

จากนั้นฟังพระธรรมเทศนา (บางวัดมีเทศนาในเวลาค่ำ)

เวลาค่ำ ให้พระสวดมนต์และกล่าวคำบูชา วันวิสาขบูชาตามพระสงฆ์ จากนั้นเดินรอบอุโบสถ วิหารหรือเจดีย์ ซึ่งเรียกทั่วไปว่า “การเวียนเทียน” ซึ่งทุกคนจะเตรียมดอกไม้ ธูปเทียนมาด้วย เมื่อมาพร้อมกันที่พระอุโบสถ พระสงฆ์จะอยู่ส่วนหน้า ตามด้วยสามเณร และอุบาสก-อุบาสิกา จากนั้นประธานสงฆ์จุดธูปเทียน ทุกคนจึงจุดธูปเทียนพร้อมกัน หรือปฏิบัติเหมือนเวียนเทียนเวียนหน้าแล้วจึงเวียนขวาซึ่งเรียกว่า “ประทักษิณ” จำนวน ๓ รอบ

(๕) (๕) (๕)

สรุปการบรรยายพิเศษ

เรื่อง

ภาพลักษณ์กับการสมัครงาน

รองศาสตราจารย์เอมอร ลิขิตปัญญา

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

การสมัครงานในปัจจุบัน... โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีการถดถอยของเศรษฐกิจและการลงทุนทางธุรกิจ... เป็นงานที่หนักสำหรับบัณฑิตใหม่จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยแห่งมวชนเช่นมหาวิทยาลัยรามคำแหงของเรา

การจบการศึกษาตามหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัย...แต่ละวิชาเอกอย่างเดียว ไม่สามารถรับรองได้ว่า บัณฑิตทุกคนจะได้รับการจ้างงานให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร บริษัท หรือหน่วยงานที่ตนปรารถนาได้

แน่นอน! ความรู้ที่ได้รับจากสถาบันนั้นเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้สมัครงานทุกคน หากปราศจากซึ่งความรู้ในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง คงไม่มีนายจ้างคนใดกล้าเสี่ยงจ้างเราให้เข้าไปรับผิดชอบในองค์กรหรือหน่วยงานของเขา



นักศึกษาที่เข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง 'ภาพลักษณ์กับการสมัครงาน'

ผู้สมัครงานที่ประสบความสำเร็จในการหางานยังต้องเตรียมตนเองให้มีความพร้อมที่จะก้าวเดินไปสู่ตลาดแรงงาน...ความสำเร็จของชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยด้วยสิ่งอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี การพิมพ์ดีด และ (อีกอย่างที่ไม่อาจมองข้ามไปได้) การปรับปรุงบุคลิกภาพหรือภาพลักษณ์ของตนเอง

ด้วยเหตุนี้ วิชา EN 320 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน จึงได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ภาพลักษณ์กับการสมัครงาน" เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในภาคเรียนที่ 2/2541 เป็นการส่งท้ายในวันที่ 3 มีนาคม 2542 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์

การบรรยายได้แบ่งเป็น 4 หัวข้อใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้ คือ

1. กลยุทธ์ในการสมัครงานจากประสบการณ์จริง
2. เครื่องแต่งกายกับการสมัครงาน
3. ทรงผมกับการสมัครงาน
4. โบนัสกับการสมัครงาน

นายปริดา ไชยมาหามบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English) จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เข้าชองในการสมัครงานหลากหลายตำแหน่ง ตั้งแต่พนักงานโรงแรมไปจนถึงตำแหน่งอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยเอกชน ได้กล่าวแนะนำผู้ฟังว่า... "ผู้สมัครงานที่ประสบความสำเร็จควรมีคุณสมบัติต่อไปนี้คือ



นายปริดา ไชยมา

1. สมัครงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง
2. มีบุคลิกภาพที่ดี หน้าตาแจ่มใส
3. มีคุณธรรมและสัมมาคารวะ
4. แต่งกายดีและเหมาะสมกับสาขาอาชีพและลักษณะของงาน
5. มีประสบการณ์ในการทำงานบ้าง แม้จะไม่ตรงกับงานที่สมัคร"

เราอาจถือคำแนะนำนี้เป็นบันไดสู่ความสำเร็จได้ทีเดียว...

หัวข้อที่สอง เรื่อง เครื่องแต่งกายกับการสมัครงาน เป็นการบรรยายของนายปฎิมา เหล่าชัย ผู้ซึ่งประกอบอาชีพเป็นนักออกแบบ (DESIGNER) เครื่องแต่งกาย และเจ้าของร้านตัดเสื้อผ้านานกว่า 12 ปี นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์เป็นครูสอนการตัดเย็บเสื้อผ้าของ กศน.ที่จังหวัดพังงานานถึง 4 ปี เขาได้ให้หลักกว้าง ๆ แก่ผู้ร่วมกิจกรรมนี้ในเรื่องการแต่งกายที่ดีว่า ผู้สวมใส่จักต้องพิจารณาถึงรูปร่างของตน สีและลักษณะเนื้อผ้า แบบเสื้อที่เหมาะสมกับผู้สวมใส่ รวมทั้งสถานที่อาชีพและโอกาส ฯลฯ



นายปฎิมา เหล่าชัย

"หลายท่านอาจมีคำถามว่า 'ทำไมเราถึงต้องแต่งตัว (กายให้เหมาะสม)?' ผมคิดว่า...เพราะผู้ฟังในห้องนี้ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา และเคยชินต่อการแต่งชุดเครื่องแบบนักศึกษาแน่นอนว่า เราจะไม่คุ้นเคยกับการแต่งกายเพื่อออกไปทำงาน ดังนั้น หากเราแต่งกายที่ดูไม่ดี ไม่เหมาะสมกับรูปร่างหรือลักษณะของงาน เราอาจไม่ประสบความสำเร็จในการสมัครงานครั้งนั้นก็ได้"

น.ส.ธัญลักษณ์ พรหมโสภา วิทยากรประจำหัวข้อการบรรยายหัวข้อที่ 3 เธอเป็นช่างทำผมมืออาชีพและเป็นเจ้าของร้านตกแต่งผมถึง 2 ร้านในกรุงเทพฯ ผู้มีประสบการณ์ในอาชีพนี้กว่า 6 ปี เธอได้แนะนำให้ผู้จะไปสมัครหรือสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานสละเวลาเข้าไปในร้านทำผม เพื่อปรึกษาช่างผมถึงแบบและทรงผมที่เหมาะสมกับใบหน้า หรือช่วยส่งเสริมบุคลิกและหน้าตาของตนเองก่อน (ไม่บำรุงผมขึ้น นั่นมัน หรือหูดตุ่มอะไร!) และให้ตัดผมใหม่ลงหน้า สัก 2-3 วัน เพื่อที่

ภาพลักษณ์กับการสมัครงาน (ต่อจากหน้า ๘)

เจ้าของทรงผมคุ้นเคยกับผมทรงใหม่ และช่วยให้หน้าตาไม่เคอะค้ำเช่นวันแรก ๆ ที่เดินออกจากร้านทำผม



น.ส.รัชฎ์ลักษณ์ พรหมโสภา

“การตัดหรือจัดแต่งผมจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราต้องไปสมัครงาน” คุณรัชฎ์ลักษณ์กล่าวในตอนท้าย หลังจากที่ได้มีการสาธิตการชอยและจัดแต่งผมให้เข้ากับใบหน้าและบุคลิกของนักศึกษานางแบบของรายการ

หัวข้อสุดท้ายในเรื่อง “ใบหน้ากับการสมัครงาน” โดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เหวอน คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด คือ น.ส.ดวงพร วัฒนพิมพ์ นอกจากจะทำหน้าที่นี้แล้ว เธอยังรับผิดชอบเขียนคอลัมน์ที่มุ่งให้สาระประโยชน์ด้านความงามแก่ผู้สนใจทั่วไปในนิตยสารขวัญเรือนอีกด้วย



ผู้เขียน

คุณดวงพรได้รับบรรยายถึงลักษณะของผิวประเภทต่าง ๆ การดูแลผิว และสาธิตการแต่งเติมสีบนใบหน้าให้ดูเป็นธรรมชาติ เพื่อคืนจุดเด่นหรือปิดริ้วรอยบนใบหน้าของนางแบบ (จำเป็น) คนเดิม



น.ส.ดวงพร วัฒนพิมพ์ กับนักศึกษานางแบบของรายการ

หลักการสาธิต วิทยากรได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าฟังการบรรยายซักถามปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นกันเอง

วันวิสาขบูชา (ต่อจากหน้า 5)

รอบแรก ระลึกถึงพระพุทธคุณและกล่าวว่ “อิติปิโส ภควา อรหังสัมมา สัมพุทธโ วิชาจาจรณสัมปณิน สุกโต โลกวิภู อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภควาติ”

รอบสอง ระลึกถึงพระธรรมคุณและกล่าวว่ “สวากขาโต ภควดา ธัมโม สันทิฏฐิโก อกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปนยิโก บังจัดตั้ง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ”

รอบสาม ระลึกถึงพระสังฆคุณและกล่าวว่ “สุปฏิปันโน ภควโต สวากสังโฆ อชุปฏิปันโน ภควโต สวากสังโฆ ฉายาปฏิปันโน ภควโต สวากสังโฆ สามิจปฏิปันโน ภควโต สวากสังโฆ ยทิหัง จัตตาริ ปุริสสุคานิ อัญญุปฏิสปกคลา เอสกควโต สวากสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชลีกรณียโย อนุตตรัง ปุญญุกเขตตัง โลกัสสาติ”

เมื่อเวียนเทียนครบ ๓ รอบแล้ว ก็นำเครื่องสักการะไปวางไว้ในที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยเป็นเสร็จพิธี

อ้างอิง

๑.การศาสนา, กรม. กระทรวงศึกษาธิการ. พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่ม ๑๐. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา ๒๕๒๕) หน้า ๑๑

๒.ปัจจุบันเรียกสถานที่นี้ว่า “อุโมงค์” ตั้งอยู่ในประเทศเนปาล

๓.จุดจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระปรมิธิธิสธิสองเดือน. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา ๒๕๑๖) หน้า ๔๒๕-๔๒๖

๔.ปรกติจะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ สำหรับปีนี้เป็นปีอธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองหน ตามการนับแบบจันทรคติ จึงกำหนดให้วันวิสาขตรงกับเดือน ๗

๕.ในศีลทั้ง ๕ ข้อนี้ ทุกคนที่มีความตั้งใจปฏิบัติตนให้เป็นคนดี สามารถปฏิบัติได้โดย โดยที่มิต้องมีภาระอาชราณาสิลหรือที่เรียกในภาษาชาวบ้านว่า “ขอศีล” จากพระสงฆ์ก่อน แต่ด้วยการที่คนรุ่นก่อนได้เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาจึงได้มีระเบียบแบบแผนขึ้นว่า ต้องขอศีลจากพระก่อนจึงจะเป็นผู้มีศีล

และเธอได้ฝากข้อคิดก่อนปิดรายการว่า “หากน้อง ๆ จะเตรียมตัวเพื่อไปสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน นอกจากทุกคนจะต้องมี ‘5 ส’ คือ ...ส. สะดวก... ส. สะอาด... ส. สุภาพ... และ ส. สง่า แล้วน้อง ๆ ควรให้ความเอาใจใส่ในเรื่องการบำรุงผิวให้มีสุขภาพดีด้วย หากผิวดีและยังมีรอยค้ำล้ำอีกเล็กน้อย เครื่องสำอางจะสามารถช่วยปกปิดข้อบกพร่องของเราได้”

พอจบการบรรยาย นักศึกษาทุกคนได้ปรบมือเพื่อแสดงความขอบคุณวิทยากรทั้ง 4 ท่าน รวมทั้ง บริษัท เหวอน คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ได้ช่วยให้ความรู้ในเนื้อหาที่อยู่นอกตำราเรียนและช่วยให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปเป็นอย่างดี เนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่ได้จากการเข้าฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ จะช่วยให้นักศึกษา...ผู้กำลังจะก้าวไปเป็นบัณฑิตในอนาคต... มีแว มพร้อม เพื่อการสมัครงานต่อไป

สอบชิงทุน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สอบแข่งขันชิงทุนเข้าร่วมโครงการที่ประเทศอังกฤษ จำนวน 70 ทุน, ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 90 ทุน, แคนาดา จำนวน 30 ทุน และออสเตรเลีย จำนวน 40 ทุน

โครงการเยาวชนยูซีอีนี้ เป็นโครงการที่ได้รับทุนและการสนับสนุนโดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนของประเทศสมาชิก และรับเยาวชนจากต่างประเทศเข้ามาทำกิจกรรมในประเทศไทยเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมเช่นกัน

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่ สำนักงานโครงการเยาวชนยูซีอี เลขที่ 16 ซ.โชคชัย-ร่วมมิตร แยก 11 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10310 โทร. 6900375-7 และสาขาเชียงใหม่ โทร. (053) 412483 วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2542

นัดพบแรงงาน (ต่อจากหน้า 3)

ทั้งหมด สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดงานเห็นว่า บุธที่มาออกงานครั้งนี้มีจำนวนมาก สถานที่จัดงานยังไม่เหมาะสม และรองรับคนได้ไม่เต็มที่ อยากเสนอแนะว่า ในการจัดงานครั้งต่อไป น่าจะปรับปรุงเรื่องสถานที่ให้เหมาะสมมากกว่านี้”



นายวิระศักดิ์ แซ่อึ้ง ผู้ร่วมสมัครงาน

ตำแหน่งงานด้านสื่อสารมวลชน ผมจึงสมัครงานด้านการขาย และงานด้านบัญชี ซึ่งเปิดรับเยอะมาก บรรยาการการจัดงานครั้งนี้ถือว่าดี มีหลายบริษัทที่มาร่วมเปิดโอกาสแก่ผู้หางานทำ แต่บริษัทต่าง ๆ ที่มาออกบูธ มักจะกลับปิดรับสมัครก่อนและสถานที่จัดงานยังถือว่าคับแคบเกินไปขอเสนอแนะว่า น่าจะประชาสัมพันธ์งานให้มากกว่านี้”



คุณเรณูชัย วงษ์สมบุรุษ งานแนะแนวจัดหางาน และทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา

จากภายนอก ซึ่งได้รับทุน สนใจจากผู้ร่วมงานมาก และโดยเฉพะของ งโ กวาะ ศรี ฐ จาก กุติ งานนี้ มีมีแนวโน้มว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนมากยิ่งขึ้น”

โลกของธุรกิจ

ฟองสบู่สหรัฐฯ: บทพิสูจน์ฟิสิกส์เศรษฐศาสตร์ (จบ)

เมื่อครั้งที่แล้วได้กล่าวถึง ปัจจัยเศรษฐกิจด้านบวกเศรษฐกิจที่ประกอบภาวะรุ่งเรืองของเศรษฐกิจสหรัฐฯไว้ คราวนี้มาถึงปัญหาที่ว่า สหรัฐฯจะพยุภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรืองเพื่อพุ่งต่อไปได้อีกนานแค่ไหนและอย่างไร เศรษฐกิจสหรัฐฯจะอยู่ภายใต้ทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจ (1939) ของ Joseph Schumpeter หรือไม่ นั่นคือ Schumpeter เชื่อว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจจะไม่เกิดขึ้นราบรื่นสม่ำเสมอซ้ำนิรันดร์ แต่จะมีลักษณะผันผวนเป็นคลื่นวัฏจักร (cyclical fluctuation) ซึ่งเป็นผลจากการที่มีนวัตกรรม (innovation) หรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใหม่ เศรษฐกิจจะขยายตัวเป็นช่วง ๆ ดังนั้น เมื่อมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้น การลงทุน รายได้ จะขยายตัวอย่างรุนแรง ต่อมาเมื่อผลจากนวัตกรรมหมดไป และไม่มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นมาเป็นแรงขับเคลื่อน กระบวนการขยายตัวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ ก็จะส่งผลให้ภาวะธุรกิจถดถอย การลงทุนลดลง รายได้หดตัว เศรษฐกิจก็จะเข้าสู่ภาวะถดถอย (recession)

ดังนั้น เศรษฐกิจสหรัฐฯจะเป็นไปตามทฤษฎีคลื่นวัฏจักรของ Schumpeter หรือไม่ จึงขึ้นกับเงื่อนไขสำคัญอย่างหนึ่งที่ว่า สหรัฐฯจะมีสินค้าเทคโนโลยีใหม่ หรือนวัตกรรมออกมาขายได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ เช่น มีคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ มา (หลาก) ขายประเทศกำลังพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องไหม มีอาวุธชนิดใหม่ออกมาขายใหม่ เป็นต้น ถ้ามีอยู่ได้ตลอดไป ก็จะไม่เป็นไปตามทฤษฎีของ Schumpeter เพราะ นวัตกรรม จะเปรียบเสมือน เฆนัขเคลื่อน ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯขับเคลื่อนไปข้างหน้า แต่หากเมื่อใดที่มีแรงขับเคลื่อนเหลืออยู่น้อย หรือถดถอยช้าลง (slow down) แล้ว สหรัฐฯยังต้องการที่จะประคองตัวให้เศรษฐกิจของตนเคลื่อนที่ต่อไปได้เรื่อย ๆ ก็จะต้องลดแรงต้านทานหรือ ความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจ ทั้งจากภายในและภายนอกที่เป็นเสมือนแรงต้านการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้หมดไปหรือให้มีเหลือน้อยที่สุด ซึ่งหมายถึงว่าจะต้องดำรงพลังงานศักย์ (potential energy) ไว้ประคองการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ (โดยผลจากความไม่สมดุลออกไปยังประเทศอื่นดังกล่าวในตอนที่แล้ว) และพยายามสร้างพลังงานจลน์ (kinetic energy) เพื่อทำให้การเคลื่อนที่ของระบบเศรษฐกิจดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง (โดยการสร้างเทคโนโลยีใหม่) หรือตัวอย่างเช่น การที่สหรัฐฯซึ่งเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลกขาดดุลการค้าญี่ปุ่น แต่เมื่อญี่ปุ่นมีปัญหาเศรษฐกิจซึ่งอาจจะถูกลามกลับไปยังสหรัฐฯได้ สหรัฐฯกลับเมินเฉย และไม่ยอมเข้าไปช่วยแก้ไข เพราะเห็นว่าการเข้าไปช่วยเหลือญี่ปุ่นจะต้องสูญเสียต้นทุนหรือพลังงานในตัวเอง ซึ่งการอยู่เฉยนี้เท่ากับผลกระทบการแก้ไขความไม่สมดุลของการค้าระหว่างสหรัฐฯกับญี่ปุ่นให้เป็นภาระของญี่ปุ่นแต่ฝ่ายเดียว ซึ่งหากญี่ปุ่นยอมลงทุนแก้ไข สหรัฐฯก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยโดยปริยาย คุณภาพของส่วนสหรัฐฯเองก็จะดีขึ้น เช่น ถ้าญี่ปุ่นเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯมาก ๆ ค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯก็จะแข็งขึ้นมาก เมื่อญี่ปุ่นเห็นว่าค่าเงินเยนแข็งแล้วไปแก้ไขภาระต้นทุนก็จะไปของญี่ปุ่นฝ่ายเดียว

หรือกรณีที่สหรัฐฯใช้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF (ซึ่งสหรัฐฯถือหุ้นใหญ่ราว 18%) เข้าไปกำหนดกติกาให้ประเทศผู้ขอกู้ปฏิบัติตาม ซึ่งแต่ละมาตรการล้วนแต่สร้างความเสียหายมาสู่ประเทศผู้เข้าโปรแกรมเงินกู้ของ IMF ทั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการผลกระทบอย่างหนึ่งเหมือนกัน ดังจะเห็นได้ว่า ทุกประเทศที่กู้เงินจาก IMF นั้น ในที่สุดแล้ว บริษัทพาณิชย์ขนาดใหญ่ของสหรัฐฯจะเป็นผู้เข้าไปรวมกองบอยก้อการจากการซื้อสินทรัพย์ราคาถูกทั้งสิ้น (เช่นที่ บริษัท GE Capital, Lehman Brothers และ Goldman Sachs กำลังทำมาหากินอยู่ในไทย เกาหลีใต้ และอินโดนีเซียขณะนี้)

เพราะฉะนั้น เศรษฐกิจสหรัฐฯที่พุ่งร้อนแรงในขณะนี้ ว่าเป็นไปแล้วก็เหมือนกับทำทฤษฎีแห่ง “ฟิสิกส์เศรษฐศาสตร์” อันเป็นแบบเดียวกับฟิสิกส์ที่ว่าด้วยเรื่อง “แรงและการเคลื่อนที่” ลองนึกภาพการขี่มอไซด์ถึงล้อรถจักรยาน ก็คงจะเปรียบเทียบได้ทันทีว่า คราวใดที่แรงกลิ้งล้อไปข้างหน้ามากพอที่จะผิงแรงต้าน (ที่จะทำให้ล้อถล่ม) ได้แล้ว ล้อก็จะวิ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในระหว่างที่กลิ้งล้อไปข้างหน้า ก็จะต้องลดแรงต้านลงด้วย โดยการขี่มอไซด์ประคองล้อผิงแรงต้านทานไว้ เพื่อให้ล้อมีการทรงตัวหรืออยู่ในสมดุล ซึ่งแม้บางทีแรงกลิ้งที่ช่วยให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าจะมีไม่มากนัก แต่ล้อก็ยังจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ แต่เมื่อใดที่แรงกลิ้งให้ล้อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหมดไปหรือมีแรงต้านมากจนล้อเสียสมดุลล้อก็จะถล่มลงด้วยเหตุนี้ เมื่อเปรียบเทียบเศรษฐกิจสหรัฐฯกับฟิสิกส์เรื่อง “แรงและการเคลื่อนที่” ก็จะเห็นว่า สหรัฐฯพยายามจะผิงกฎฟิสิกส์เศรษฐศาสตร์ด้วยการที่ (1) เร่งพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อผิงแรงต้าน (ภาวะฟองสบู่) พร้อมกับบีบบังคับเรื่องสิทธิบัตรเดิมที่ (2) เร่งการเปิดเศรษฐกิจเสรี เพื่อเป็นประตูในการผลกระทบไปให้ประเทศอื่นได้ง่ายขึ้น (3) ใช้อิทธิพลระหว่างประเทศที่ตนมีอิทธิพลครอบงำ (เช่น IMF APEC และ WTO) เข้าไปบงการให้ประเทศอื่นกำหนดเงื่อนไขเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สหรัฐฯและบ่อนทำลายเศรษฐกิจประเทศอื่นด้วยนโยบายการค้าต่างประเทศแบบคัมแบททำลายคู่แข่ง โดยมุ่งผลประโยชน์ในรูปของการจ้างงานและรายได้ภายในประเทศของตนโดยไม่คำนึงถึงประเทศอื่น แม้แต่ถลัน กรีนสแปน ผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐฯ (เฟด) ก็ยังไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว (ไม่จริงใจหรือเปล่าที่ไม่เห็นด้วย?) เพราะเกรงว่าจะทำลายการค้าโลกและเกิดผลเสียสะท้อนกลับมายังสหรัฐฯได้

แต่พฤติกรรมของสหรัฐฯที่กล่าวไปทั้งหมดจะสามารถช่วยพุงตัวเองไปได้แค่ไหน ในเมื่อมีปัจจัยลบหรือแรงต้านทานที่มีต่อเศรษฐกิจรุ่งเรืองของสหรัฐฯเกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศ หรืออาจกล่าวได้ว่า พลังงานศักย์ที่สะสมไว้ในตัวกำลังเริ่มอ่อนถ่วง แรงต้านทานจึงมากขึ้น ทำให้ภาวะไร้สมดุลภายในรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ แรงต้านทานภายใน ก็คือ ภาวะเศรษฐกิจภายในของสหรัฐฯเอง เช่น เมื่อปี 2001 ขอบ สหรัฐฯ พุ่ง สูงถึง 8% ในปีไตรมาสที่ 4 ของ ปี ๒๐๐4 ซึ่ง จาก การ ส่ง ออก สูง ขึ้น

การลงทุนในอุปกรณ์คงทน (durable equipments) ของบริษัทสูงขึ้น (14%) และการใช้จ่ายของบุคคลสูงขึ้น 14.6% และการลงทุนเอกชนในประเทศเพิ่มขึ้น 9% ก็ตาม แต่สิ่งที่เป็นสัญญาณอันตรายก็คือ อัตรากำไรของบริษัท (corporate profit) กลับลดลง 2.2% และ มีการปลดคนงานสูงถึงประมาณ 7 แสนตำแหน่งในปี 2541 ซึ่งเป็นตัวที่บ่งชี้ให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯกำลังเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่า ผลตอบแทนลดน้อยถอยลง (diminishing returns) และประสิทธิภาพของคนงานต่ำกว่าค่าจ้างจึงทำให้มีการปลดคนงานออก อีกทั้งการบริโภคของเอกชนที่อยู่ในระดับสูงถึงประมาณ 75% ของ GDP ได้ส่งผลให้ภาวะหนี้สิน (สินเชื่อการบริโภค) ของบุคคลอยู่ในระดับสูงด้วย อันเป็นสภาพของเศรษฐกิจฟองสบู่อย่างชัดเจนเหมือนกับที่เคยเกิดในไทยมาแล้วในช่วงปี 2531-2533 และ 2537-2539 เพราะฉะนั้น หากเมื่อใดที่สหรัฐฯไม่อาจต้านภาวะไร้สมดุลอันมาจากเศรษฐกิจฟองสบู่ของตนไว้ได้และไม่สามารถผลกระทบไปให้ใครได้อีก รวมทั้งแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีไม่มากพอหรืออ่อนถ่วงลงไปมากแล้ว ก็เชื่อแน่ว่า เศรษฐกิจของสหรัฐฯก็จะตกอยู่ในฐานะลำบากที่จะประคองตัวให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้

ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ มาตรการรักษาสถิติภายในโดยผลกระทบความไม่สมดุลไปให้ประเทศอื่น และการไม่ร่วมช่วยเหลือแก้ปัญหาภาวะไร้สมดุลให้ประเทศอื่นอย่างจริงจังและจริงจังนั้น ในที่สุดจะนำไปสู่ผลที่อาจเรียกว่า “ผลบวมเมอเรง” หรือ boomerang effect ได้ ซึ่งนั่นก็คือ ผลสะท้อนที่เกิดจากการโยนภาระความเสียหายไปให้ผู้อื่น แล้วย้อนกลับมาหาตนเอง กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีผลกระทบเชิงรุกในรูปของมาตรการการค้าและการเงินต่างประเทศแบบก้าวร้าวรุกคืบ หรือการใช้วิธีการผลกระทบแบบปกป้อง โดยการไม่เข้าไปช่วยประเทศอื่นที่เกิดปัญหา แล้วคอยระวังไม่ให้ปัญหากระทบตัวเองก็ตาม ในที่สุดถ้าประเทศต่าง ๆ เสียคุณลักษณะเศรษฐกิจกันถ้วนหน้าแล้ว เศรษฐกิจสหรัฐฯก็คงยากจะต้านแรงดูดดึงลงสู่ห้วงหายนะทางเศรษฐกิจโลกได้ ดังนั้น ในการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ หรือ จี-7 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. ที่ผ่านมา สหรัฐฯจึงเรียกร้องให้ญี่ปุ่นและอียูเร่งกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยประคองเศรษฐกิจของโลกไว้ ซึ่งจริง ๆ ก็คือช่วยประคองมิให้ฟองสบู่สหรัฐฯแตกอย่างรุนแรงนั่นเอง หรือก็คือสหรัฐฯหวังจะให้ฟองสบู่แตกแบบค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป แบบ soft-landing แต่ดูเหมือนว่าความหวังของสหรัฐฯจะเป็นไปไม่ได้ยาก เนื่องจากภาวะไร้สมดุลของเศรษฐกิจโลกมีขนาดใหญ่มาก

อย่างไรก็ดี ในแง่สหรัฐฯเอง อาจจะชีวิตีเอาตัวรอดโดยไม่ต้องไปร่วม “ตายหมู่” กับเขาก็ได้โดยใช้ความเป็นมหาอำนาจทางอาวุธเพื่อสร้างคุณลักษณะเศรษฐกิจให้แก่ตนเอง ดังที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ เช่น สงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐฯก็เป็นผู้เก็บเกี่ยวประโยชน์มากที่สุด (จากการไปช่วยประเทศประต้ว หรือเป็นช่วง (อ่านต่อหน้า 11))

ตอบปัญหา

ถาม ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษา รหัส 41.... ซึ่งไม่มีเวลาเข้าเรียนเลยมีปัญหาที่จะสอบตามทางกองบรรณาธิการดังนี้

1. ผลการสอบในเทอม 1/2541 จากการคัดโทรศัพท์ข้าพเจ้าผ่าน 4 วิชา และรูดผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้าพเจ้าผ่านเพียง 2 วิชา ข้าพเจ้าควรจะเชื่อผลสอบของอันไหน หรือสอบตามทางไหนดี เพราะไม่มีเวลาไปกดซ้ำคู่มือ

2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าลงทะเบียนเรียนไว้แต่ละเทอม (โดยข้าพเจ้าไม่ได้เข้าเรียนเลย) แต่ไม่มีหนังสือจำหน่าย หรือหนังสือหมด ข้าพเจ้าควรจะทำอย่างไร สามารถติดต่อซื้อได้ที่ไหนบ้าง ในกรณีมี cheat สรุปขายหรือไม่

3. ในบางวิชาต้องมีการเรียนภาคปฏิบัติ เช่น PE หรือการฝึกสอนของคณะศึกษาศาสตร์ ถ้าเกิดข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะฝึกงาน ข้าพเจ้าควรจะทำอย่างไรบ้าง

4. ในการลงทะเบียนเรียนแต่ละเทอมมีการบังคับหรือไม่ให้มีการลงทะเบียนอย่างน้อยก็วิชาที่หน่วยกิต เพราะข้าพเจ้าทำงานด้วยไม่มีเวลาดูหนังสือเท่าไร สามารถที่จะลงทะเบียนในภาคปกติประมาณ 10-15 หน่วยกิตหรือไม่

5. ในภาคฤดูร้อนสามารถลงทะเบียนได้เฉพาะวิชาที่สอบไม่ผ่านอย่างเดียว หรือสามารถลงทะเบียนได้ทุกวิชาที่ยังไม่มีการเรียนการสอน (ไม่เกิน 12 หน่วยกิต)

6. นักศึกษาที่เรียนตามปกติ กับคนที่ไม่ได้เข้าเรียน มีสิทธิเหมือนกันทุกอย่างหรือไม่ และถ้าในรายวิชาถ้ามีการทำรายงานมีคะแนนให้หรือไม่

7. ในการลงทะเบียนเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรเลยหรือไม่ เช่น วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเฉพาะ วิชาชีพ วิชาเอก วิชาโท และวิชาเลือกเสรี

8. การลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไปจะต้องเรียงลำดับหรือไม่ว่าจะต้องเริ่มจากวิชาแรก ไปจนถึงวิชาสุดท้ายหรือสามารถสลับเปลี่ยนตามที่ต้องการจะลงทะเบียนขอให้ทางกองบรรณาธิการตอบปัญหานี้ทางหนังสือพิมพ์ข่าวรวมคำแหงด้วยนะค่ะ

ตอบ 1. ผลการสอบที่แจ้งทางโทรศัพท์และแจ้งทางเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นผลการสอบที่ยังไม่เป็นทางการ ผลการสอบจะทยอยประกาศเป็นวิชา ๆ ไป เพราะอาจารย์ผู้สอนจะประกาศผลการสอบไม่พร้อมกัน เมื่อมีการประกาศผลการสอบทุก ๆ ภาควิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ แล้วนักศึกษาจะขอตรวจสอบผลการเรียน (check grade) ได้ที่ฝ่ายประมวลผลการศึกษา อาคารสวป. ชั้น 1 ช่องที่ 3 ในวันที่ เวลาราชการ (รวม ๙1)

2. คำว่าที่ไม่มีจำหน่ายนั้น บางภาควิชาเป็นวิชาที่เปิดบรรยายใหม่ บางวิชาก็อาจารย์ผู้สอนได้

ปรับปรุงตำรา หรือบางภาควิชาที่อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ หากภาควิชาไหนที่ไม่มีตำราให้นักศึกษาติดต่อที่ภาควิชา นั้น ๆ โดยตรง อาจารย์ผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่ของคณะจะให้คำแนะนำได้

3. ภาควิชาใดที่เป็นภาคปฏิบัติ ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรงที่ภาควิชา นั้น ๆ ภาควิชา PE ก็ให้ติดต่อที่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์

4. การลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำไว้ จะกำหนดเฉพาะขั้นสูงไว้ในภาคการศึกษาปกติ (ภาค 1, 2) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ที่มีรหัสประจำตัวตั้งแต่รหัส 323... ขึ้นไป ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต สำหรับผู้ที่ขอจบการศึกษาในภาคปกติลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต (ต้องได้รับคำอนุมัติจากคณบดีต้นสังกัดก่อนลงทะเบียน)

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคฤดูร้อนที่ครบ 8 ปี ถ้าจะเป็นการขอจบการศึกษาด้วย ในภาคปกติจะขอลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 36 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนไม่เกิน 24 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีต้นสังกัดก่อนการลงทะเบียนเรียน

5. การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นวิชาที่สอบไม่ผ่านเท่านั้นที่จะนำมาลงทะเบียนเรียนได้ นักศึกษาสามารถจะทำวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือภาควิชาใหม่ที่ยังไม่เคยสอบมาก่อนมาลงทะเบียนเรียนก็ได้ เพราะว่าการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนเป็นภาคพิเศษที่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสลงทะเบียนเรียนได้ เพื่อนักศึกษาจะได้จบการศึกษาได้เร็วขึ้น

6. การวัดผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นปกติจะมีการสอบไล่เพียงครั้งเดียว ไม่มีการสอบกลางเทอมหรือบางภาควิชาอาจารย์ผู้สอนอาจจะให้นักศึกษาทำรายงานส่ง โดยจะให้คะแนนบางส่วนจากรายงาน ส่วนนักศึกษาผู้ใดไม่ได้ทำรายงานก็ถือว่าข้อสอบ 100% หมายความว่านักศึกษาที่ไม่ส่งรายงาน ก็ตอบเป็นข้อสอบแทนการทำรายงานในการสอบไล่ หากนักศึกษามีข้อสงสัยและต้องการคำตอบมากกว่านี้ ให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรือที่ภาควิชา นั้น ๆ โดยตรง

7. การลงทะเบียนเรียนควรจะลงตามแผนกำหนดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้เป็นขั้นบันได เพื่อให้นักศึกษาได้วางแผนการเรียนได้ถูกต้อง ควรจะลงทะเบียนเรียนวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานตามภาคการศึกษา ก่อนที่จะลงทะเบียนวิชาเฉพาะ วิชาโท และวิชาเลือกเสรี นักศึกษาจะศึกษาแผนกำหนดการศึกษาได้จากระเบียบ-การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี ซึ่งนักศึกษาได้รับพร้อมกับการซื้อใบสมัคร ในแผนกำหนดการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษานั้นได้จัดการเรียนไว้อย่างถูกต้องแล้ว จะมีวิชายาก-ง่ายในภาคเดียวกัน

8. ในแผนกำหนดการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยได้จัดระบบการเรียน และการสอบไว้ก่อน ตั้งแต่ สวป. แล้ว จัดเวลาเรียนและเวลาสอบเป็นครั้งกัน นักศึกษาที่ลงทะเบียน



มอบวุฒิบัตร ศ. วิมลศรี แสงสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร โคร่งการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพบรพวกรักษ์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 1 ณ สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2542



แสดงความยินดี รศ. ดร. วิญญู สุวรรณเพ็ญ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมแสดงความยินดีต่อคุณวิจิตร วุฒิชัยพอ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2542 ณ กรมประชาสัมพันธ์



รับน้อง ป.โท รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เป็นประธานจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ให้นักศึกษาปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ วันที่ 12 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จิระโชค วีระชัย และรองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ รัชกัญชารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2542 ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ จอมเทียน พัทยา

ตามแผนการศึกษาแล้ว จะไม่มีมีการสอบซ้ำซ้ำ มหาวิทยาลัยได้จัดระบบไว้ดีแล้ว

ส่วนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนตามโครงสร้างหลักสูตร ว่าด้วยวิชาพื้นฐาน วิชาเฉพาะ วิชาชีพ วิชาโท และวิชาเลือกเสรี นั้น จะทำให้นักศึกษาลงทะเบียนหนักเกินไปเพราะถ้าเป็นเทอมไหนที่ลงทะเบียนเป็นวิชาเฉพาะทั้งหมด ทำให้การจัดการเรียน (เวลาเรียน) วันสอบลำบาก เพราะในวิชาบังคับนั้นอาจจะมีบางวิชาที่จัดบรรยายและวันสอบตรงกัน ทำให้นักศึกษาเสียโอกาสและจบการศึกษาช้าลง ดังนั้น นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนกำหนดการศึกษา เพราะในแต่ละภาคการศึกษานั้นในแผนกำหนดการศึกษาคัดไว้แล้ว นักศึกษาสามารถจะเลือกวันเรียนและไปสอบได้ หากวิชาไหนเป็นวิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี

25 พ.ค. 42 ยกเลิกสาขาภิบาลทุกแห่ง
เปลี่ยนเป็นเทศบาลตำบลแห่งใหม่ 981 แห่ง

อภิชาติ คุรุทอง
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตามที่พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สาขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ได้ประกาศในราชกิจ-
จานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งตามมาตรา 2 ของพระราช-
บัญญัติฉบับนี้ระบุว่าพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น
กำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป จึงเป็นอันว่ากฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นไป โดยมีสาระ
สำคัญ ดังนี้

1) ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสาขาภิบาล พ.ศ.
2495 รวมทั้งยกเลิกพระราชบัญญัติสาขาภิบาล(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2511 และพระราชบัญญัติสาขาภิบาล(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2528 ด้วย ซึ่งมีผลทำให้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม
2542 เป็นต้นไปไม่สามารถจัดตั้งสาขาภิบาลขึ้นมาใหม่ใน
ประเทศไทยได้อีกแล้ว เพราะไม่มีกฎหมายว่าด้วย-
สาขาภิบาลมารองรับการจัดตั้ง

2) ให้บรรดาสภาภิบาลที่มีอยู่ก่อนวันที่ 25
พฤษภาคม 2542 จำนวน 981 แห่งใน 75 จังหวัด
(ไม่นับกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นราชการบริหารส่วน-
ท้องถิ่นเดิมพื้นที่ทั้ง 50 เขตอยู่แล้ว) มีฐานะเป็น
เทศบาลตำบลทั้ง 981 แห่งทันที และให้เรียกชื่อและ
กำหนดเขตของเทศบาลตำบลแห่งใหม่ตามชื่อและเขต
ของสาขาภิบาลเดิม

3) บรรดาการกระทำใดๆ ที่คณะกรรมการ-
สาขาภิบาลทั้ง 981 แห่ง ได้กระทำไปแล้ว โดยชอบด้วย
กฎหมายก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ให้เป็นอันใช้ได้
และบรรดาข้อบังคับกฎระเบียบ ประกาศ สติ และคำสั่ง
ที่ออกตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ 25
พฤษภาคม 2542 ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปเป็นเวลา
1 ปี คือจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543 ทั้งนี้เท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยเทศบาล หรือพระราช-
บัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสาขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.
2542

4) ให้กรรมการสาขาภิบาลซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่
ก่อนแล้ว (มีไม่เกิน 9 คน) และดำรงตำแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นสมาชิกสภาเทศบาล
ของเทศบาลตำบล ที่เปลี่ยนแปลงฐานะจากสาขาภิบาลนั้น
จนกว่าจะครบวาระที่เหลืออยู่เดิมของกรรมการสาขาภิบาลนั้น
(พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 ซึ่งใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2542 กำหนดว่าสมาชิกสภา-
เทศบาลให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี (เดิม 5 ปี) เพื่อ
ให้สอดคล้องกับมาตรา 285 ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี)

5) ให้สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 9 คน ในแต่ละ
เทศบาลตำบล 981 แห่งใหม่ เลือกสมาชิกด้วยกันเองเป็น

เปิดสอนกระบวนวิชา MB 423 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2541

ตามที่ภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจ ได้ของคสอนกระบวนวิชา MB 423 จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2541 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศคสอนไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2542 แล้วนั้น
เนื่องจากภาควิชาดังกล่าวมีความจำเป็นบางประการ ได้ขอให้เปิดสอนกระบวนวิชา MB 423 ในภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2541 ขึ้นอีก
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้เปิดสอนกระบวนวิชา MB 423 ตามที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2541 โดยให้เปลี่ยนแปลงวัน เวลา ห้องเรียนและการจัดสอบเป็นดังนี้คือ

กระบวนวิชา	วันเวลาและห้องเรียน	วันเวลาสอบ
**MB 423	MWF 1330 - 1520 TB 1112	คณะดำเนินการจัดสอบเอง

นายกเทศมนตรีคนหนึ่ง และเทศมนตรี 2 คน ประกอบ
เป็นคณะเทศมนตรีในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

6) ให้เลิกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลให้ครบ
12 คน (ขาดอีกไม่น้อยกว่า 3 คน) ภายใน 45 วันนับแต่
วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และให้มีวาระการดำรง-
ตำแหน่งเท่าอับวาระของสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่เกิน
9 คน ที่เหลืออยู่มากกว่า 180 วัน (ตามกฎหมายว่าด้วย-
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กำหนดให้เทศบาล-
ตำบลต้องมีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน)

7) ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่เลือกตั้งสมาชิก-
สภาเทศบาลเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 3 คน ให้สมาชิกสภา-
เทศบาลทั้ง 12 คน เลือกสมาชิกด้วยกันเองเป็นนายก-
เทศมนตรีคนหนึ่ง และเทศมนตรีอีก 2 คน ประกอบเป็น
คณะเทศมนตรี และให้คณะเทศมนตรีที่สมาชิกสภา-
เทศบาลเลือกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 พ้นจาก
ตำแหน่งในวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะเทศบาล
ชุดใหม่

8) ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ
และเงินงบประมาณของสาขาภิบาลที่มีอยู่ในวันที่ 25
พฤษภาคม 2542 ไปเป็นของเทศบาลตำบลทั้ง 981 แห่ง
ใหม่

9) ให้โอนบรรดาพนักงานและลูกจ้างของ
สาขาภิบาลซึ่งมีอยู่ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ไปเป็น
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลที่จัดตั้งใหม่ โดย
ให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิและประโยชน์
ต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม และให้มีเวลาทำงานใน
ระหว่างที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสาขาภิบาล เป็นเวลา
ทำงานของพนักงานหรือลูกจ้างของเทศบาลด้วย เพื่อ
ประโยชน์ในการนับเวลา

10) ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่
25 พฤษภาคม 2542 คือจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2544
ให้สำนักทะเบียนอำเภอแห่งท้องที่ที่เทศบาลตำบลทั้ง
981 แห่งใหม่ตั้งอยู่ยังคงทำหน้าที่รับผิดชอบและควบคุม
การปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตสาขาภิบาลเดิม
(เทศบาลตำบล 931 แห่งใหม่) ไป โดยให้เคเร็นนา
นำมาตรา 8(5) แห่ง พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ.
2542 เป็นต้นไป

2534 มาใช้บังคับไว้ก่อนเป็นเวลา 2 ปีบริบูรณ์ (ปลัด-
เทศบาลตำบลทั้ง 981 แห่งใหม่ซึ่งไม่ต้องเป็นนายทะเบียน-
ท้องถิ่น)

11) ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ในเขต-
เทศบาลตำบลทั้ง 981 แห่งใหม่ที่ตั้งตั้งขึ้นในวันที่ 25
พฤษภาคม 2542 ยังคงมีอำนาจหน้าที่ที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะ
พ้นจากตำแหน่งหรือครบวาระ แต่ไม่เกิน 5 ปี และมีให้ใช้
กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ เพื่อแต่งตั้งกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และ
สารวัตรกำนันในเขตเทศบาลตำบลทั้ง 981 แห่งใหม่

12) เหตุผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสาขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
(มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม
2542 เป็นต้นไป) คือ เพื่อยกเลิกการปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบสาขาภิบาล และเปลี่ยนแปลงฐานะของสาขาภิบาล
ที่มีอยู่เดิมเป็นเทศบาลตำบลทั้งหมด เพราะว่าการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสาขาภิบาลมิโครงสร้างไม่
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่
ต้องมีทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด และคณะผู้บริหาร-
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบ ของ
สภาท้องถิ่น แต่โครงสร้างของสาขาภิบาลได้กำหนดให้มี
คณะกรรมการสาขาภิบาล โดยไม่แยกสภาและผู้บริหาร-
สาขาภิบาลออกจากกัน และให้นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ดำรงตำแหน่งประธาน-
กรรมการสาขาภิบาลโดยตำแหน่ง และให้กำนันเป็น
กรรมการสาขาภิบาลโดยตำแหน่งด้วยจึงเป็นบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ยังขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
จึงจำเป็นต้องยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสาขาภิบาลและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมทั้งสงฉบับตั้งแต่วันที่ 25
พฤษภาคม 2542 เป็นต้นไป

โลกเศรษฐกิจ

(ต่อจากหน้า ๘)

สงครามเย็น พ.ศ. 2504-2512 ที่สหรัฐอเมริกาเชื่อให้ด้านสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ กลับเป็นช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตสูงสุด ในช่วงนั้น สหรัฐฯได้พิมพ์ดอลลาร์ "กระดาษเปล่า" (ที่เรียกว่า กระดาษเปล่า เพราะเป็นการพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ได้มีการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น) เอาไปใช้ให้ทหารของตนไปใช้ในประเทศต่าง ๆ มากมายไปหมดรวมทั้งไทยด้วย ทหารอเมริกันจึงเท่ากับกินฟรี อยู่ฟรี และเที่ยวฟรี ขณะที่กระดาษเปล่านั้น สุดท้ายก็ถูกนำไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐฯในราคาแพงลิ่ว ซึ่งเท่ากับไปกระตุนอุตสาหกรรมอาวุธในสหรัฐฯอีกทอดหนึ่ง และช่วงเวลานั้นเอง เป็นช่วงที่สหรัฐฯเติบโตอย่างยาวนานที่สุดถึง 8 ปี 11 เดือน

สหรัฐฯจะสามารถแข็งแกร่งขึ้นหยัดผืนกฎแห่งฟิสิกส์เศรษฐศาสตร์ได้นานสักเพียงใด หรือได้ตลอดไป เป็นสิ่งที่ประเทศเล็ก ๆ อย่างเราจะต้องระวังตัวเตรียมป้องกันภัยไว้ด้วยเพราะถ้าหากเศรษฐกิจสหรัฐมีอันเป็นไป (ซึ่งน่าจะมีสักวัน) ก็จะเกิดสแกนดรัม "คานหมูทางเศรษฐกิจ" กันทั้งโลกแบบเครื่องบินตกแล้วตายเหมาถ้ำอะไรทำนองนั้น ดังนั้น ถ้าเมื่อใดพองสบู่แตกในตลาดหุ้นวอลล์สตรีตแตก เมื่อนั้นเศรษฐกิจโลกก็จะเสียหายทั้งโลกได้เช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่เกิด Black Monday เมื่อ 18 ตุลาคม 1987 หรือเพียงแค่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯเกิดอาการ "วูบ" เท่านั้นประเทศเล็กก็อาจจะเจอน้ำมันลงได้ถ้าไม่ระวังตัว

เมื่อดูจากสถานการณ์ปัจจุบันทั้งภาวะเศรษฐกิจและนโยบายที่สหรัฐฯใช้แล้ว คาดว่าอีกไม่นานนักเศรษฐกิจสหรัฐฯอาจจะต้องเข้าห้องไอซียู ซึ่งหมายถึงว่าประเทศเล็กก็คงถึงขั้น "จ้องวัด" เฝ้าจริงกันเป็นแถว ทั้งนี้เพราะเศรษฐกิจสหรัฐฯเติบโตแต่ในส่วนของอุตสาหกรรมการเงิน การใช้จ่ายบริโภคและตลาดหุ้น ส่วนประสิทธิภาพการผลิตกลับถดถอย หนี้สินเอกชนเพิ่มขึ้น รัฐสวัสดิการเลวลงเพราะปล่อยให้เอกชนจัดการกันเองนั้น แต่สหรัฐฯอาจเลือกใช้ชีวิตสุดท้ายที่จะฝัน กฎฟิสิกส์เศรษฐศาสตร์ ก็ได้คือ การก่อสงคราม เพื่อให้ประเทศอื่นตกอยู่ในสภาพอ่อนแอกว่าตน อย่างเร็วที่สุด สหรัฐฯก็จะตายเป็นรายสุดท้าย และพินก่อนเพราะสหรัฐฯได้ขายอาวุธ พัฒนานวัตกรรมด้านอาวุธขนาดใหญ่ ซึ่งก็ไม่แน่ว่าสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดขึ้นจริง ๆ แล้วคือทางออกสุดท้ายของสหรัฐฯที่วันนั้นหรือเปล่า ถ้าใช่ กฎ-

คำชี้แจงฯ

(ต่อจากหน้า 1)

ปวงชนในชาติ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยก็ไม่เคยอนุญาตให้ชมรม พรรค หรือกลุ่มบุคคลใดให้จัดพิมพ์เอกสารดังกล่าว

อนึ่ง ฯพณฯ เคน โต้ะมีนา ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้ที่ยอมรับด้วยคุณธรรมและจริยธรรม กับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงขอชี้แจงว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใด ๆ กับหนังสือดังกล่าว และขอความในหนังสือปราศจากความ เป็นจริงโดยสิ้นเชิง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ม.ร.จิตอบรมฯ

(ต่อจากหน้า 1)

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิญญู สุวรรณเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดการอบรมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และบุคลากรผู้ให้บริการทางการศึกษาได้มีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์งานบริการและพัฒนาให้เกิดผลดีทางการศึกษา รวมทั้งได้เข้าใจหลักการปฏิบัติงานเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อผลทางการพัฒนาวิชาการของสถาบันการศึกษา โดย เชิญวิทยากรจากสำนักอบรมอาชีพ "วาจิพาเวอร์เซ็นเตอร์" เป็นผู้ให้การอบรม และมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรม 2 รุ่น รุ่นละ 70 คน

จากนั้น ศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้กล่าวเปิดการอบรมตอนหนึ่งว่า การให้บริการเพื่อประสิทธิภาพทางการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่โตและมีนักศึกษาเป็นเรือนแสนอย่างมหาวิทยาลัยของเรา ฉะนั้น การที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์จัดให้มีการอบรมในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่มีมหาวิทยาลัยยินดีให้การสนับสนุนอย่างยิ่ง

ฟิสิกส์เศรษฐศาสตร์ ก็คงไม่มีผลอะไรต่อสหรัฐฯจะมีก็แค่กฎ "หมาป่ากับลูกแกะ" เท่านั้น และที่ผ่านมา สหรัฐฯก็นิยมใช้ชีวิตแบบ "หมาป่ากับลูกแกะ" ทุกครั้งที่ขัดแย้งกับเพื่อนร่วมโลก ซึ่งก็สร้างความมั่งคั่งให้ตนมาตลอดทุกครั้งด้วย

หัวหมากสัมพันธ์ฯ

(ต่อจากหน้า 1)

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาหัวหมากสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2542 ณ อาคารหอประชุมพูนบูรณาการมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนผ่านชุมชนหัวหมากในการแข่งขันกีฬา "หัวหมากสัมพันธ์" ครั้งที่ 3 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2542 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น. ณ สนามต่าง ๆ ภายในบริเวณ ม.ร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและกระชับความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในหน่วยงานเหล่านี้ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์

สำหรับกีฬา "หัวหมากสัมพันธ์" ครั้งนี้ มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน 14 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล หัวหมาก โรงแรมชาลินีนา โรงแรมเล็กซานเดอร์ โรงแรมอินเดอร์เพลช โรงแรมทาวน์อินทาวน์ สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย เขตบางกะปิ บริษัทโฮสโตสกาจำกัด บริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ป จำกัด บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด สถาบัน I-TIM และบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ รวม 7 ชนิดกีฬา ดังนี้

ชนิดกีฬา	สถานที่แข่งขัน	เวลาแข่งขัน
เทนนิส	สนามเทนนิส ม.ร.	09.00 น.
เทเบิลเทนนิส	อาคารวังพิมพ์เก่า ม.ร.	09.00 น.
ป้าเป้า	อาคาร A.D.1 ม.ร.	09.00 น.
อินดอร์ซอกเกอร์	F.B.T.	
เปตอง	สนามเปตอง ม.ร.	09.00 น.
วอลเลย์บอลผสม	G.B.2 ม.ร.	09.00 น.
กีฬามหาสนุก	สนามฟุตบอล ม.ร.	15.30 น.

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจติดตามชมและร่วมการแข่งขันกีฬาหัวหมากสัมพันธ์ ตามกำหนดการดังกล่าว

บัตรประจำตัวใหม่ ทันสมัย คล่องตัว อำนวยประโยชน์แก่นักศึกษา

Smart Cards

เข้าใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ทุกหน่วยงาน

- ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
 - ห้องสมุด
 - เช็คเกรด
 - ห้องสอบ
 - ติดต่อได้ทุกหน่วยงาน
 - สิทธิในการเลือกตั้ง
 - สิทธิในการซื้อสินค้า, ตำรา ฯลฯ
 - จะร่วมมือกับธนาคารในการจ่าย รับเงิน ในมหาวิทยาลัยต่อไปอีกหลายระบบ
- และ สิทธิของ นศ. ในการเรียน การสอน การสำเร็จการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองปริญญาบัตร ฯลฯ อีกมากมาย

** เริ่มภาค 1/42 เป็นต้นไป **

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

เจ้าของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บรรณาธิการ รศ.ประทีป วาภิรักษ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ อ.สิริมา อธิษฐาน มศ.ศุภรัตน์ ฐิติคุณเจริญ
นางวิมลนา อธิษฐาน น.ส.สุชี ตันตินันท์
กองบรรณาธิการ อ.สุพิศ ถิ่นหม่อมทอง นางนิตา หาญณรงค์ นางนงนอมพร ชมภูศิริ
นางรัชณี ไครพรหม น.ส.สุจิตา ศิวเรืองภรณ์ น.ส.อาภา ฉัตรชัยนทร์ นางสุพิศคว
บุญศิริโรจน์ นายโสภณ พรหมคง น.ส.ชวรัตน์ ธนินดิณกุล
ผู้จัดการ นายชัยฤทธิ์ สาลี
ช่างภาพ นายวิชา ธนาฤกษ์มงคล นายเฉลิมพล ธานีอ้อ

ผู้สื่อข่าวประจำคณะ/สำนัก

นางสิริวรรณ เจริญสุข
นางอรอนดิษฐ์ เกตุอินทผล
นางสาววิภา เลิศคำธรรม
นางอุบล ตู่พิชัย
นางสาวสุภา หล่อสกุลไพฑูริย์
นางชนพรพรหม มีนท
นายวิรัชชัย อ่วมภม
นายสุวิศิษฐ์ ชาญปฐม
นายวิเชียร ชาญอยู่ในทือ
นายอุบลพันธ์ เกียรติพงษ์

ผู้สื่อข่าวประจำคณะนิติศาสตร์
ผู้สื่อข่าวประจำคณะบริหารธุรกิจ
ผู้สื่อข่าวประจำคณะมนุษยศาสตร์
ผู้สื่อข่าวประจำคณะศึกษาศาสตร์
ผู้สื่อข่าวประจำคณะวิทยาศาสตร์
ผู้สื่อข่าวประจำคณะศึกษาศาสตร์
ผู้สื่อข่าวประจำคณะศึกษาศาสตร์
ผู้สื่อข่าวประจำคณะศึกษาศาสตร์
ผู้สื่อข่าวประจำคณะศึกษาศาสตร์

กองจัดการ

งานประชาสัมพันธ์ โทร.๐๑๑๒๖๘๖,๐๑๑๐๕๐๐ หรือ ๐๑๑๐๕๖๘๘ ต่อ ๑๖๘, ๑๖๙
สภหอยประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง (อ.ส.๑)
อัตราสมาชิก (ปีละ ๕๒ ฉบับ) ออกทุกวันจันทร์ ปีละ ๒๐๐ บาท สมาชิกอาจมารับด้วย
ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้ โดยต้องส่งเงินตามอัตราที่กำหนด ในนามผู้จัดการหนังสือ-
พิมพ์ข่าวรามคำแหง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง
บางกะปิ กทม. 0241 ส่งค่า ป.ป.ร. ๖๖
พิมพ์ที่ สภหอยประชุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร.๐๑๑๒๖๘๘

เชิญชมประกวดจัดบอร์ด คณะบริหารธุรกิจ



คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับวิชา AD 424 (การจัดแสดงสินค้า) จัดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา AD 424 ประกวดการจัดบอร์ดแนะนำคณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการจัดบอร์ด เสมือนหนึ่งเป็นหน้าร้าน โดยให้แนะนำการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ และผู้สนใจศึกษาในคณะนี้

รศ.วัชรภรณ์ ชีวโกศลภู คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ เปิดเผยว่า “ทางคณะฯ สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ และจะยิ่งเป็นการดีมากหากวิชาต่าง ๆ จะสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง”

ในการประกวดจัดบอร์ดคณะบริหารธุรกิจของนักศึกษาวิชา AD 424 ครั้งนี้ มีทีมงานนักศึกษาเข้าแข่งขันในการจัดบอร์ด ๘ ทีม โดยทีมที่ได้รับรางวัลสร้างสรรคดีเด่น ได้แก่ ทีมจัดบอร์ดรวมรักให้นักศึกษาแต่งกายสุภาพ รางวัลสวยงามดีเด่น ได้แก่ การจัดแสดงสถิตินักศึกษาเข้าใหม่ เป็นรูปผีเสื้อ และทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด คือ ทีมที่จัดแนะนำทัศนศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ เป็นรูปสุริยจักรวาล

ผู้สนใจสามารถชมประกวดจัดบอร์ดได้ที่คณะบริหารธุรกิจ ชั้นล่างได้ตลอดเวลา

อนึ่ง วิชา AD 424 (การจัดแสดงสินค้า) เป็นวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เน้นหนักเทคนิคในการจัดแสดงสินค้า บริการแนะนำคิดให้เป็นที่ยอมรับ รับผิดชอบการสอนโดย อ.บุญเด่นศรี อีจ้โรงณ์ ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

(ต่อจากหน้า 1)



คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 นับถึงวันนี้เป็นเวลา 2 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น โดยสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540 แต่มีผู้บริหารทบวงมหาวิทยาลัยบางท่านไม่เห็นด้วยที่มหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้จะจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2540 ฯพณฯ มন্ত্রী ดำเนินบุญอยู่ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงฯ อยู่ขณะนั้นได้มาที่ ม.ร. และได้หารือกับอธิการบดี (ศ.รังสรรค์ แสงสุข) ได้ทราบว่ามีมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีศักยภาพพอที่จะจัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้ จึงได้อนุมัติด้วยวาจาให้จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้กำหนดให้วันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาคณะฯ

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการเรียนการสอน 3 สาขาวิชาด้วยกันคือ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ในปีการศึกษาหน้า คณะฯ จะเปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก 4 สาขา คือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก และสาขาสถาปัตยกรรมอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีนักศึกษารวม 621 คน มีอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยจากคณะฯ ต่าง ๆ มาสอนวิชาพื้นฐาน 47 คน มีอาจารย์พิเศษภายนอก สอนวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ 12 คน และมีอาจารย์ประจำ 15 คน

หลังจากนั้น ศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้กล่าวเปิดงาน วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ว่า มหาวิทยาลัยรู้สึกยินดียินดีมากที่มหาวิทยาลัยของเราได้จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์มาแล้ว 2 ปีเต็ม ซึ่งกว่าจะเปิดคณะนี้ขึ้นมาได้มหาวิทยาลัยได้ใช้เวลาเตรียมการมาพอสมควร ตั้งแต่การร่าง-

หลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ การเตรียมงานต่าง ๆ ทั้งในด้านงบประมาณ สถานที่ และ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อให้มีความพร้อมและศักยภาพมากที่สุด แม้จะได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนนี้อย่างเต็มที่ก็ยังไม่พบอุปสรรคในการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากบุคคลบางคนที่ยังคิดว่ารามคำแหงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ได้ ทั้งที่ในปีที่ผ่านมาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของประเทศไทย สิ่งนี้ย่อมเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่ได้มีคุณภาพดีแค่เฉพาะด้านสังคมศาสตร์ที่ถูกศึกษาคือออกไปพิสูจน์ให้สังคมยอมรับแล้วเท่านั้น เพราะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของเราดีเด่นและได้รับการยอมรับเช่นกัน

ทุกวันนี้มหาวิทยาลัยภูมิใจในลูกศิษย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีครูบาอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และคณะต่าง ๆ รวมทั้งอาจารย์พิเศษมาช่วยอบรมสั่งสอนและมหาวิทยาลัยก็เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของนักศึกษาเหล่านี้ที่จะออกไปพิสูจน์ให้สังคมยอมรับในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีแนวความคิดที่จะเปิดสอนวิศวกรรมศาสตร์ในบางสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคต่อไปด้วย

อธิการบดี ม.ร. ยังกล่าวด้วยถ้อยและขอบคุณ นายมนตรี ดำเนินบุญอยู่ อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ว่าเป็นนักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเป็นผู้อนุมัติให้จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งข่าวรามคำแหงรู้สึกซาบซึ้งและระลึกถึงคุณูปการนี้ตลอดไป

ชมข่าวสารความก้าวหน้าของ ม.ร.
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ ช่อง 11 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-10.30 น.

หากพลาดชมสามารถเปิดชมรายการได้ทาง
อินเทอร์เน็ต เปิดที่ RU.Internet TV . uu www.ru.ac.th (Real player G2)

แจ้งพลสอบผ่านเพจเจอร์ 4 เดรือข่าย
Easycall Hutchison Paclink Phonselink

สนใจแจ้งความจำนงได้ที่ **RU Lib Archives**